

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Sáng ngày 11/11/2024, trường THCS Phúc Lợi phối hợp với Công ty Công nghệ Y tế TMSC tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho toàn thể học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Tham dự buổi tuyên truyền có ông Trần Vũ, bà Ma Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và dược sĩ Nguyễn Thanh Hiền - Công ty Công nghệ Y tế TMSC; Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh trong trường.

Ở giai đoạn tuổi vị thành niên, các em học sinh sẽ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Đây cũng là giai đoạn quan trọng, đánh dấu bước phát triển để các em bước vào giai đoạn trưởng thành. Chính vì vậy, các em cần được quan tâm chu đáo về mọi mặt từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó việc chăm sóc sức khỏe sinh sản là một việc làm quan trọng. Do đó, nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền nhằm mục đích cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh.





Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được các chuyên viên, dược sĩ của Công ty Công nghệ Y tế TMSC cung cấp những kiến thức vô cùng bổ ích về tuổi vị thành niên

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được chuyên viên và dược sĩ của Công ty Công nghệ Y tế TMSC cung cấp những kiến thức thiết thực về tuổi vị thành niên như: Những dấu hiệu thay đổi của cơ thể, nhận biết những hành vi quấy rối, các cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại... Bên cạnh đó, những thắc mắc của các em học sinh liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cũng được giải đáp một cách cụ thể. Trong không khí cởi mở và sôi nổi của buổi tuyên truyền, các em học sinh không ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, băn khoăn của bản thân để nhận được sự hỗ trợ và lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia.







Các em học sinh hào hứng tham gia vào các trò chơi giao lưu cũng như chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc của bản thân

Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên là một hoạt động có ý nghĩa được trường THCS Phúc Lợi quan tâm tổ chức, giúp các em học sinh có hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên. Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh nhà trường đã được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân ở giai đoạn lứa tuổi đặc biệt này.